

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUANG TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXH

Xã Quang Trung, ngày tháng 6 năm 2023

V/v báo cáo việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg.

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Công văn số 893/UBND-NV ngày 05 tháng 4 năm 2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc tiếp tục triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND xã Quang Trung đã phối hợp với hội cựu Thanh niên xung phong xã và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thông báo và tiếp nhận hồ sơ của đối tượng và thân nhân đối tượng Thanh niên xung phong theo quy định.

Thời gian qua, UBND xã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong từ trần của ông Nguyễn Xuân Thạc sinh năm 1944, thường trú tại Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá; có vợ là bà Phạm Thị Lý sinh năm 1948, quê quán tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá; tham gia TNXP từ tháng 7/1973 đến tháng 1/1977 tại đơn vị đội 4211 thuộc địa bàn Thạch Thành - Thanh Hoá, đã chết ngày 17/8/2001.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần của ông Nguyễn Xuân Thạc, UBND xã đã phối hợp với hội cựu TNXP xã kiểm tra hồ sơ của bà Phạm Thị Lý. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nhận thấy có một số điểm cần xác minh. Để có cơ sở xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP đã từ trần cho công dân, ngày 30/5/2023 UBND xã Quang Trung ban hành Công văn số 59/UBND-VHXH về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ TNXP của Phạm Thị Lý gửi UBND xã

Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đề nghị phối hợp xác minh hồ sơ đi thanh niên tình nguyện của bà Phạm Thị Lý.

Sau khi có văn bản xác minh trả lời của UBND xã Nga Giáp, UBND xã Quang Trung sẽ tổ chức họp xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP đã từ trần.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã. UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã Bim Sơn theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng NV;
- Lưu: VT, VHXH.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thắng**